

KỶ HỌP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)



Đại biểu Phan Đức Hiếu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tham gia chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, thời gian qua, nhất là năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, dịch bệnh và biến động của tình hình địa chính trị trên thế giới đã tác động lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Tuy nhiên, với sự cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm, ngành ngân hàng đã vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng và nổi bật. Đó là điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng linh hoạt và chủ động, phối hợp nhịp nhàng với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm được an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Tiếp tục triển khai tích cực các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý các ngân

hàng yếu kém, xử lý hiệu quả nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng và các ngân hàng thương mại. Trên cơ sở những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế thời gian qua, để phát triển ngành ngân hàng lành mạnh, bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ trưởng, trưởng ngành quan tâm thực hiện tốt một số giải pháp sau: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế, thích ứng kịp thời với diễn biến thị trường trong nước và quốc tế. Tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chính sách tiền tệ, tài khóa hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế, Nghị định

số 31/2022/ND-CP, ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Tiếp tục phấn đấu tiết giảm chi phí và hạ lãi suất cho vay đối với nền kinh tế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Đầu giờ buổi chiều, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thế. Tiếp đó, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm rõ các vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Cuối phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm.

Chiều ngày 9/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình (khu đất Bộ CHQS tỉnh cũ). Các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Theo tờ trình của UBND tỉnh, mục tiêu dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư phường Bồ Xuyên nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Thái Bình; cụ thể hóa quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất Bộ CHQS tỉnh cũ; kết nối hạ tầng kỹ thuật, không gian kiến trúc với khu vực xung quanh; hình thành khu dân cư đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

ngân sách vừa hình thành khu đô thị mới đáp ứng nhu cầu nhà ở và thương mại của người dân. Đồng chí lưu ý việc đầu tư xây dựng dự án phải được đặt lên hàng đầu, thực hiện bài bản, nghiêm túc, cẩn trọng, trong đó đề cao năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư và phải có cam kết triển khai thực hiện dựa trên thời hạn đầu tư một cách phù hợp. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận một số nội dung công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Vũ Thanh Văn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy được điều động đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh để giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng chí Thái Thị Thu Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính được luân chuyển đến nhận công tác tại huyện Thái Thụy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Thái Thụy nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Phạm Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải được điều động đến nhận công tác tại Sở Tài chính và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Phùng Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được điều động đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra

46 HỌC VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 9/6, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Thái Bình khóa 2020 - 2022. Dự lễ bế giảng có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

trong tiếp tại Trường Chính trị tỉnh và học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Qua quá trình học tập, các học viên đã được trang bị hệ thống tri thức lý luận chính trị cơ bản làm nền tảng cho việc củng cố lập trường tư tưởng, đổi mới tư duy, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ lãnh đạo, quản lý; đồng thời, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn bổ ích để vận dụng vào thực tế công việc của bản thân. Kết thúc khóa học, 46/46 học viên được nhận bằng tốt nghiệp, trong đó có 19,57% học viên đạt loại giỏi, 80,43% học viên đạt loại khá, 5 học viên được Học viện Chính trị khu vực I tặng giấy khen vì có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu của các học viên đã khắc phục khó khăn về điều kiện công tác cũng như ảnh hưởng của dịch Covid-19 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập lý luận chính trị. Đồng chí mong muốn sau khi kết thúc khóa học các học viên vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế công tác, chung tay thực hiện hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh đã nghiêm túc phối hợp, khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ để khóa học hoàn thành chương trình đã đề ra.

PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 9/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến 3 cấp từ 274 điểm cầu trong toàn tỉnh phổ biến, tuyên truyền về chuyển đổi số và để án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thủ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Cục C06, Bộ Công an. Về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh.

hạn chế, chưa thấy rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng của nội dung này trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, việc thực hiện và cụ thể hóa các nội dung về chuyển đổi số còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh các giải pháp trong chuyển đổi số ở Thái Bình hiện nay là rất quan trọng. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị trực tiếp và tại các điểm cầu nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt. Sau hội nghị cần vận dụng những kiến thức được truyền đạt vào thực tiễn công việc và cuộc sống một cách hiệu quả. Qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cũng như phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI...

(Tiếp theo trang 1)

khích lệ các doanh nghiệp tích cực sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các tác phẩm dự thi ở thể loại âm nhạc, văn học được gửi tham gia cuộc thi trước ngày 10/9/2022. Ban tổ chức sẽ chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

THỰC HIỆN NGHIÊM QUY CHẾ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Bắc Kiến Xương.

Về đề thi môn Ngữ văn và môn Toán năm nay, sau 2 tiếng làm bài thi, phần lớn thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ vì đề thi khá vừa sức nhưng có sự phân hóa rõ nét. Nhiều thí sinh cho rằng câu nghị luận về "vai trò của tinh trung thực trong cuộc sống con người" rất hay và mang tính thực tiễn cao.

Trong ngày 9/6, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập 3 đoàn kiểm tra tại các điểm thi trong toàn tỉnh. Đội ngũ cán bộ coi thi, lực lượng công an, nhân viên y tế và nhân viên phục vụ tại các điểm thi thực hiện nghiêm lệnh điều động, quy trình làm thi. Kết thúc ngày thi đầu tiên ghi nhận 1 thí sinh vi phạm quy chế thi.

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM
TỪ NGÀY 7/6/2022, VĂN PHÒNG CHỨNG NGUYỄN MẠNH CƯỜNG CHUYỂN TRƯỞNG SỞ ĐẾN SỐ NHÀ 05 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN NĂNG TỐ 5, THỊ TRẤN ĐỒNG HƯNG, HUYỆN ĐỒNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH THEO GIẤY PHÉP SỐ 19/TP-ĐKHD-CC NGÀY 7/6/2022 CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI BÌNH.
Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398
Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 9/6
Thế giới: Hơn 538 triệu ca mắc Covid-19
Việt Nam: Ghi nhận 802 ca mắc Covid-19 mới
Thái Bình: Đã tiêm 69.247 mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19